



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๙

ที่ กษ ๐๔๐๑/ ๐ ๑๓๕๗ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งหมด ๒๑ ราย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ข้างต้น ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน จำนวน ๑ ราย คือ นางบัวผัน พันทวี ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๑ ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ โดยหากผู้ใดจะหักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ให้หักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้กำหนดแนวทางดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง และคัดลอกผลงานทางวิชาการ สำหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ พร้อมรายชื่อผู้จัดทำผลงานร่วม (ถ้ามี) และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวนรายละเอียด ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงาน โปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นายบุญเลิศ ใจดี)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

## บทคัดย่อ

เรื่อง การตรวจสอบบัญชีธุรกิจรวบรวมนํ้านมดิบและแปรรูปนมพร้อมดื่ม  
กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

โดย นางบัวผัน พันทวี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

ปี พ.ศ. 2560

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก มีการดำเนินธุรกิจ 7 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต การเกษตรและการผลิตสินค้า ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจผลิตโคทดแทน และเงินรับฝาก จากการที่สหกรณ์ประกอบธุรกิจหลายด้านจะมีความยุ่งยากซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะธุรกิจรวบรวมนํ้านมดิบและแปรรูปนมพร้อมดื่ม

ธุรกิจรวบรวมนํ้านมดิบเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย จึงต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การรับซื้อนํ้านมดิบจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นํ้านมดิบที่รับเข้ามาส่วนหนึ่งถูกส่งไปจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งจะส่งเข้าโรงงานแปรรูปซึ่งเป็นโรงงานของสหกรณ์เอง

ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร การแปรรูปนํ้านมดิบจะผลิตเป็นนม 2 ชนิด คือนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที ในขบวนการแปรรูปนํ้านมดิบดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ คณะกรรมการไม่ได้เข้ามากำกับดูแล ไม่มีการทดสอบอัตราการแปรรูป ไม่มีการควบคุมการใช้วัสดุหีบห่อ ในส่วนการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่สหกรณ์จะจำหน่ายนมให้กับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร ส่วนการจ่ายชำระหนี้จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกัน การชำระหนี้ส่วนใหญ่จะโอนเงินผ่านธนาคาร หรือฝากเช็คมากับตัวแทนขนส่งนม สหกรณ์จึงมีเงินรอตรวจสอบเนื่องจากการโอนเงินของลูกหนี้ไม่แจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบ

ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีต้องทำการศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทั่วไปของสหกรณ์ โดยการสอบถามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการอ่านข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องทำความเข้าใจในลักษณะของการดำเนินธุรกิจระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมเพื่อการแปรรูป และการจำหน่าย ต้องมีการทดสอบอัตราการสูญเสียในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งมีความระมัดระวังในการตรวจสอบ และยังต้องศึกษาเทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในการตรวจสอบด้วย เพื่อได้มีข้อมูลเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีครอบคลุมทุกด้าน นำผลที่ได้การประเมินความเสี่ยงนั้นมาจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม รวมถึงการจัดทำแนวการสอบบัญชีการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการตรวจสอบบัญชี ข้อเสนอแนะที่ตรวจพบ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เพื่อนำมาปรับปรุงในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  
โดย นางบัวผัน พันทวี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
สังกัด ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1  
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  
สังกัด ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชีที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1  
ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มีงานหลัก คือ การปฏิบัติงานสอบบัญชี แนะนำการเงินการบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี แต่ในทางปฏิบัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยังมีการกึ่งในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด และต้องร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีมีน้อยลง ประกอบกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ โดยข้าราชการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ และมีการสับเปลี่ยนอยู่เสมอ ส่วนพนักงานราชการเมื่อได้งานที่มั่นคงกว่าก็จะลาออกทันที ดังนั้น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสำนักงานฯ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องหาวิธีการและแนวทางในการสอนงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการเสริมสร้างความรู้ การสอนแนะทักษะและเทคนิคที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทันเวลา และสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ